

nguyenthi leyen  
**Bài học kiên nhẫn.**

**31/07 – Thứ ba tuần 17 tháng 7 năm - Thánh I-nha-xi-ô Lô-i-la. linh mục. Lễ nhậm chức.**

**"Cũng như người ta thu lúa ở lòng, rồi gieo hạt trong lòng nào, thì ngày trồng thì cũng sẽ xẩy ra như vậy".**

\* Sinh năm 1491 tại Lô-i-la miền Can-ta-bri-a. Lúc còn thanh niên, Inhaxiô theo binh nghiệp, phục vụ trong triều đình. Khi đã trở lại, người học thần học ở Paris. Tại đây, cùng với một số người bạn, người đã sáng lập dòng Chúa Giêsu, thường gọi là Dòng Tên (1534). Nhiệm vụ chính tại Rô-ma, người nỗ lực làm cho dòng lan rộng khắp châu Âu và hằng hái truyền giáo, nêu gương phục vụ Hội Thánh, hết lòng tuân phục Đức Giáo Hoàng. Phụng vụ pháp linh thao của người và vợ chừa một con để người cho ai muốn hiến thân để làm cho vinh quang Thiên Chúa ngày một sáng ngời hơn. Người qua đời ở Rô-ma năm 1556.

**Lời Chúa: Mt 13, 36-43**

**Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích cho chúng con nghe".**

**Người đáp lời rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Lòng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo lòng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày trồng thì. Thụ gặt là các thiên thần.**

**Cũng như người ta thu lúa ở lòng, rồi gieo hạt trong lòng nào, thì ngày trồng thì cũng sẽ xẩy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả giống xấu và mọi kẻ làm điếu gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: đó sẽ phải khóc lóc nghẹn ngào.**

**Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".**

**SUY NIỆM 1: Bài học kiên nhẫn**

Ngày 13/5/1917 Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mồ côi ở Fatima và cho biết Nước Nga sẽ trở lại. Cũng chính năm đó, Lénine đã thực hiện cuộc cách mạng tháng mười để xóa bỏ mọi bất công của chế độ quân chủ và xây dựng thiên đàng trên thế. 80 năm trước đây, lòng nghe và tin vào

những lời tiên báo của ba trẻ Fatima thật là phi lý. Những thi sĩ giữa Chúa không phải là thi sĩ giữa con người. Lucia, một trong ba trẻ đã đem đến niềm phúc lành kiến sống nghiêm túc của lời tiên báo; các bác sĩ trẻ đã sắp đặt, bỏ đi mạng và máu những người chết cho sự tha thứ, lòng nhân từ, tình thương hòa giải.

**Kiên nhẫn là một trong những phẩm chất của niềm hy vọng Kitô giáo.** Con người làm việc sống, những chính Thiên Chúa mới là Đấng hướng dẫn mới nếu không có Ngài. Đó là bài học mà có lẽ Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay. Dù ngôn ngữ của lòng thương xót tiên tri lên cho chúng ta một trong những thảm kịch lớn của nhân loại. Ở thời điểm nào cũng có những người muốn thanh tẩy xã hội bằng các cuộc sàng lọc không tiếc xót: từ Thiên Hoàng đế Hitler, Pôn-pét qua các cuộc chiến hiện nay. Khi người ta muốn loại bỏ cái ác, thì người ta cũng như đi cắt cây lúa tốt tươi.

**Qua đời ngôn của lòng, có lẽ Chúa Giêsu còn muốn nói đến một thảm kịch khác sâu sắc hơn, đó là thảm kịch của lòng người.** Trong đáy tâm hồn, ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được sự giận dữ của sâu xé giữa một bên là khả năng hướng thiện và một bên là sự cảm nhận cái ác. Cái ác của lòng người vươn lên trong cánh cửa tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô đã đi đến tận chân lý và một cách chính xác khi Ngài nói: "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác không muốn thì tôi lại làm". Sự cảm nhận cái ác, của ma quỷ, của sự dâm trong tâm hồn mới người chúng ta là một thực thể không thể chối cãi được. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ chúng ta cầu nguyện: Xin cầu chúng con khỏi mọi sự dữ đó sao?

**Cảm nghiệm sâu sắc về nỗi đau hèn và khốn khổ của mình, con người mới cảm thấy cần cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ cho người khác hơn.** Đó là bài học thực tiễn mà có lẽ mới người chúng ta cần đào sâu, đem thi hành và cầu xin để mỗi ngày THÁNH THẦN CHO chúng ta phát hiện ra những tia sáng tình thương của Chúa và chia sẻ tình yêu với những người xung quanh.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')

-----

